



“บทสนทนาจากเจ้าอาวาส”



สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

และแล้ว เราก็เข้าสู่ "สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งเริ่มต้นด้วยการแห่ไบลาน หรือ การรำลึกถึง การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม ของพระเยซูเจ้า ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของชาวเมือง แต่บางคนอาจจะจำได้เพียงว่า อาทิตย์ไบลาน เป็นอาทิตย์ที่จะมีการอ่านพระวรสาร ที่ยาวมากๆ เท่านั้น แล้วก็จำได้เท่านั้นจริงๆ ด้วย จนลืมที่จะเตือนใจตนเองถึงเรื่องของ ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตน

อันที่จริง ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตแต่ละคนนั้น ไม่ใช่อยู่ที่การได้สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชีวิตวัตถุภายนอกใดๆ การจุ่มน้ำเสก หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง แต่ความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของสภาวะจิตวิญญาณ ที่มั่นคงอยู่ในความจริงแห่งชีวิตของตน และมั่นคงในการดำรงเป็นตนเองได้ เสียมากกว่า ซึ่งแน่นอนว่า ชีวิตเช่นนี้ย่อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ พระผู้เป็นเจ้า อย่างแน่นแฟ้น นั่นเอง สิ่งของ บุคคล หรือสถานการณ์ภายนอก เป็นเพียงการช่วยสนับสนุน จิตวิญญาณนี้เท่านั้น

ตอนหนึ่ง ในพระวรสาร ของวันอาทิตย์ไบลานที่พ่อชอบมาก คือ ตอนที่เล่าว่า "บรรดาหัวหน้าสมณะ พยายามกล่าวหาพระองค์หลายประการ...แต่พระเยซูเจ้า มิได้ตรัสตอบอะไร " พ่อชอบเพราะพ่อรู้สึกว่ พระองค์ไม่หวั่นไหวต่อ คำพูดใดๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเสียงโห่ร้องยินดี หรือ คำกล่าวหา สาปแช่ง และมั่นคง เด็ดเดี่ยวในการดำรงตนเป็นตนเอง ที่มีทั้งความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรัก ต่อพระเจ้า และต่อมนุษย์ทั้งปวง ในขณะที่มนุษย์อย่างเราๆ ใครมาพูดร้ายให้หน่อย ก็แทบเป็นแทบตายเสียแล้ว แถมยังถอดใจจากการทำดีไปโดยง่ายอีกต่างหาก นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่ในอีกทางหนึ่งตรงข้าม กลับเป็นเรื่องน่าสังเวชใจ เมื่อ

มนุษย์เรากลับมั่นคงในความผิดใดๆ จนแม้ ต่อให้เทวดามาพูด เตือนสอน ก็ไม่มีทางกลับใจ เปลี่ยนแปลงไปได้ สำหรับ บางคน อุตตานี้ช่างยิ่งใหญ่จริงๆ หนอ

พ่อยังชอบเรื่องน่ารักเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ ชายชรา คนหนึ่งที่ทุกวัน จะตื่นเข้าออกจากบ้าน เพื่อไปดูแลภรรยาของตนที่บ้านพักคนชรา เขาจะปรนนิบัติ ดูแลภรรยา อย่างละเอียดละออ ทะนุถนอม แม้ว่าภรรยาของเขา จะไม่พูดอะไรกับเขาได้อีก เพราะภรรยาเป็นโรคสูญเสียความทรงจำ เขาเป็นเพียงคนแปลกหน้า ที่ไม่รู้จักอีกแล้ว มีคนไปถามชายชราคนนี้ว่า ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ทุกวันให้กับภรรยาของเขาก็ได้ เพราะภรรยาไม่รู้ว่า เขาเป็นใครอีกแล้ว “แล้วจะไปทำไม?” ชายชราคนนี้ตอบว่า “ใช่ เธอไม่รู้ว่าผมเป็นใคร แต่ ผมรู้ว่าเธอเป็นใคร!”

นี่แหละ คือความรักแท้ ไม่หวังผลตอบแทน และมั่นคงอย่างที่สุด ไม่มีสิ่งใดทำให้หวั่นไหว และนี่คือ ความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ หากในชีวิตของเราแต่ละคน มีสิ่งดีๆ อะไรสัก อย่างสองอย่าง ที่เรามั่นคงได้ขนาดนี้ เราคงมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งแล้ว

พ่อยังนึกถึงนิทานเรื่อง กบสองตัว ที่บังเอิญ ตกลงไปในหลุมลึก ลึกจนกบตัวอื่นๆ ในฝูง เห็นว่า กบสองตัวนี้ โอกาสรอดน้อยมาก กบทั้งสองพยายามอย่างยิ่งที่จะกระโดดขึ้นจากหลุม เพื่อเอาตัวรอด แต่ไม่สำเร็จ จนกบตัวอื่นๆ ส่งเสียงบอกว่า อย่าพยายามเลย เสียแรงเปล่า ยอมแพ้เสียเถิด จนที่สุด ตัวหนึ่งในสองตัวนั้น ก็ยอมแพ้จริงๆ แต่อีกตัวหนึ่ง เหมือนมีบางสิ่งปลุกเร้าจิตใจ รวบรวมพลังทั้งหมดอีกครั้ง แล้ว กระโดดขึ้นจากหลุมจนได้ กบทั้งฝูงประหลาดใจมากที่เห็นอย่างนั้น พวกมันถามกบตัวนั้นว่า ไม่ได้ยินหรือว่า พวกข้าพูดอะไร กบตัวนั้น ตอบว่า “หูข้าไม่ดี เลยไม่ได้ยิน คิดว่าพวกเอ็งกำลัง ตะโกนเชียร์ให้กำลังใจข้าอยู่” พ่อคิดว่าถ้ามันหูดี และได้ยิน มันคงจะตายไปพร้อมกับ เพื่อนของมันนั่นแหละ อย่างไรก็ตาม คำพูดของเพื่อนมนุษย์มีส่วนสำคัญต่อเราก็คงจริง ทั้งในทางดี และทางร้าย แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความมั่นคงไม่หวั่นไหวของจิตวิญญาณของเราเอง เพราะนั่นแหละ ทำให้เราดำรงตนเป็นตนเองได้

ไม่มีการสูญเสียใด ยิ่งใหญ่กว่า การสูญเสียตัวตนของเราเองดอก



พ่อสุรสิทธิ์

surasit@catholic.or.th